

สรุปข่าวประจำวันที่ 17-23 เมษายน 2562

“พาณิชย์”เตรียมเปิดประมูลข้าว 4.1 หมื่นตัน สำหรับคนบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม

นางมนัสฉินิตย์ จิรวัดน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมประชุมคณะทำงานพิจารณาการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เพื่อเปิดระบายข้าวสารในส่วนที่เหลือ และยังไม่เคยนำออกมาประมูลรวม 41,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวดีสำหรับคนบริโภค ประมาณ 13,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวที่เหลือจากการขายให้กับกรมราชทัณฑ์ และข้าวเสื่อมสำหรับเข้าสู่อุตสาหกรรมอีกประมาณ 28,000 ตัน คาดว่า จะออกประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประมูล (ทีโออาร์) ได้ในช่วงต้นเดือนพ.ค.2562 และน่าจะระบายให้แล้วเสร็จ พร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติได้ภายในสิ้นเดือนพ.ค.2562 ตามที่ นบข. ได้ให้หลักการไว้

“ข้าวสำหรับการบริโภคกว่าหมื่นตัน เป็นข้าวที่เหลือจากการขายให้กับกรมราชทัณฑ์ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งประมาณพันกว่าตัน เป็นข้าวที่เหลือจากการขายของรัฐบาลชุดก่อนแล้วผู้ชนะประมูลมารับมอบไม่หมด ซึ่งยังไม่เคยนำออกมาประมูลเลย ส่วนข้าวเข้าอุตสาหกรรม ก็ยังไม่เคยเปิดประมูลเช่นกัน เพราะมีการย้ายคลังเก็บ จึงให้ผู้รับผิดชอบไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อน เมื่อเคลียร์ได้แล้วก็เอามาเปิดประมูลในครั้งนี้นี้”

ทั้งนี้ คาดว่า จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก ทั้งข้าวดี และข้าวเข้าอุตสาหกรรม เพราะขณะนี้ราคาข้าวของไทยสูงมาก จากผลผลิตข้าวนาปรังลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นสูงขึ้นด้วย ดังนั้น การประมูลเพื่อนำข้าวในสต็อกไปใช้ ทั้งเพื่อการบริโภคและทำอาหารสัตว์ จะทำให้มีต้นทุนต่ำลง แต่เชื่อว่า ราคาประมูลน่าจะสูงมากนัก เพราะเป็นการขายตามสภาพ และเป็นข้าวที่เก็บมาหลายปีแล้ว

นางมนัสฉินิตย์กล่าวว่า ส่วนข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่เปิดประมูลไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้ชนะประมูลไม่มารับมอบ เพราะอ้างปัญหาคุณภาพ และบางรายค้างชำระเงิน ขณะนี้เหลือประมาณกว่า 100,000 ตัน จากก่อนหน้านี้มีมากถึงกว่า 300,000 ตัน เพราะองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาตเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้พยายามแก้ปัญหาให้กับผู้ชนะประมูล เพื่อให้มารับมอบข้าวให้ได้ และล่าสุด นบข.ได้สั่งการให้ทั้ง 2 หน่วยงานไปเร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว แต่เชื่อว่า น่าจะนำข้าวส่วนนี้ออกมาประมูลไม่ทันเดือนพ.ค.นี้

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยตามใบอนุญาตส่งออกที่ผู้ส่งออกขออนุญาตจากกรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 เม.ย.2562 ส่งออกได้แล้ว 2.75 ล้านตัน ลดลง 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ส่งออกได้ 3.23 ล้านตัน มูลค่า 1,429 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 1,619 ล้านดอลลาร์ โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 500 กว่าเหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาส่งออกข้าวไทยยังอยู่ในระดับสูง โดยข้าวขาว 5% ตันละ 416-417 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2560/61 ตันละ 1,155-1,158 เหรียญสหรัฐ ส่วนปีการผลิต 2561/62 ตันละ 1,139-1,141 เหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. จนถึงขณะนี้ ไทยมีคำสั่งซื้อข้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คึกคักมากนัก เพราะราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่งมาก จากผลผลิตข้าวไทยลดลง ประเทศผู้ซื้อจึงซื้อเฉพาะที่จำเป็น

ไม่ได้ซื้อไปกักตุนเหมือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่ต้นปีลดลง 15% แล้ว และยังมีแนวโน้มที่ราคาข้าวไทยจะสูงขึ้นได้อีก แต่ไม่น่าจะมากกว่าในช่วงนี้มากนัก เพราะถ้ายิ่งราคาแพงก็ขายยาก

ขณะที่การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับรัฐบาลจีน จากที่ทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว 1 ล้านตัน ล่าสุดได้ส่งมอบให้จีนแล้ว 700,000 ตัน หรือ 7 ล็อตๆ ละ 100,000 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายล็อตที่ 8 อีก 100,000 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ลุ้น! จับตากรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ ร.10

กรมการข้าว 2 งานยิ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ร.10 แจก 4 พันธุ์ข้าวพระราชทานพีชมงคลฯ-รับรองพันธุ์ข้าว 5 สายพันธุ์หวังโดนใจชาวนาทิ้งผลผลิต ต้านทานโรคสูง บางพันธุ์แจ้งสามารถปลูกพืชแซมยางและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ อายุ 1-3 ปี

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทสำคัญในงานพระราชพิธีพีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ภายในงานประกอบด้วย 2 พระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีพีชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ จากนั้นจึงเริ่มพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์เริ่มต้นด้วยการไถหว่านเมล็ดข้าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเป็นการส่งสัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลทำนาและเพาะปลูกประจำปี

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 4 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยม จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 4 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร คุณภาพข้าวสุก มีกลิ่นหอม นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม 2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 3) กข43 เป็นข้าวเจ้าที่มีกลิ่นหอมอ่อน นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 4) กข6 เป็นข้าวเหนียว ให้ผลผลิตสูงประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี และต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

นายประสงค์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้จัดเตรียมกระบุงข้าว หรือที่เรียกว่า คู่หาบเงิน-คู่หาบทอง สำหรับให้เทพีคู่หาบเงิน-คู่หาบทอง ใช้หว่านในวันพระราชพิธีฯ ซึ่งกระบุงข้าว ประกอบด้วย ไม้ไผ่สีสุก นำมาจักเป็นเส้น แล้วหลาวให้ได้ขนาดเดียวกัน นำมาจักสานเป็นกระบุงข้าว จำนวน 8 ใบ ทำการพันสีเงิน 4 ใบ และพันสีทอง 4 ใบ สำหรับใช้กับเทพีคู่หาบเงิน 2 ชุด และคู่หาบทอง 2 ชุด ในส่วนไม้คาน จะแกะสลักด้วยไม้สักทอง โดยส่วนหัวไม้คานจะแกะสลักเป็นรูปหัวพญานาค ส่วนหางไม้คานจะแกะสลักเป็นหางพญานาค ตัวไม้คานจะ

ใช้ไม้ไผ่สีสุกที่มีจำนวน 8 ข้อ ความยาวประมาณ 110 เซนติเมตร หรือ 46 นิ้ว โดยแต่ละข้อจะมีความหมายว่า ข้อที่ 1 คาน – ข้อที่ 2 แคน – ข้อที่ 3 ยาก – ข้อที่ 4 แคน – ข้อที่ 5 มั่ง – ข้อที่ 6 มี – ข้อที่ 7 สี – ข้อที่ 8 สุก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาชีพเกษตรกร

สำหรับสาแหรก ทำจากหวายหอมที่มีความสมบูรณ์ของลำต้นที่สม่ำเสมอ นำมาสานเป็นหัวสาแหรกรูปหัวแหวนพรวด ซึ่งแสดงถึงการนำพาพืชพันธุ์ธัญหารเจริญเติบโตสมบูรณ์รอดปลอดภัยในปีนั้น ๆ ในส่วนไม้ค้ำคาน จะทำด้วยไม้สักทองแกะสลักตกแต่งด้วยสีเงินและสีทอง สำหรับใช้ค้ำไม้คานและกระบุงข้าวคู่หาบเงิน – คู่หาบทองให้สง่างาม และไม่รบกวนกระบุง เป็นไม้ที่ใช้รองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บรรจุในกระบุงข้าวให้มีปริมาณข้าวแต่ละข้างน้อยลงไม่หนักจนเกินไป ทำให้เทพีสามารถหาบข้าวได้นาน ในการนี้ กรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัมสำหรับใช้ซ่อมและในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

นอกจากนี้ในวันที่ 24 เม.ย. 62 นายประสงค์ กล่าว คณะกรรมการรับรองพันธุ์ข้าว จะมีการประชุมเพื่อรับรอง 5 สายพันธุ์ ในจำนวนดังกล่าวนี้จะมีพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้สังเกตตัวเลขชื่อพันธุ์ข้าวท้ายชื่อจะมีตัวเลขว่า “62” โดยก่อนหน้านั้นที่รับรองพันธุ์ไปแล้วก็คือ ข้าวพันธุ์ กข79 หรือชัยนาท 62 นั้นเอง ส่วนพันธุ์ที่คาดว่าจะรับรองใหม่ ก็ได้แก่ 1.ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หนองคาย62) เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกลี้ยงสีม่วงดำ ไม้ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน ทรงกอตั้ง ความสูงประมาณ 112 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานและน่าน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านทานโรคถดถอยดี ทานโรคไหม้ มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรมเพอรูลิค วิตามินอี เหมาะสำหรับตลาดกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

2.ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ (มุเซอร์) เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ความสูง 148 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็งปานกลาง มีศักยภาพการผลิตสูงสุด 648 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านทานโรคไหม้ 3. ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม (อายุประมาณ 140-150 วัน) ปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ปลูกพืชแซมยางและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่อายุ 1-3 ปี ในภาคใต้

4.ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 มีลักษณะเด่นให้ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าข้าวดอกมะลิ 105 ออกดอกเร็วกว่าประมาณ 10 วัน เป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ 152% เมื่อข้าวหุงสุกแล้ว ได้ข้าวสวยนุ่มและมีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับพื้นที่น่าน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ต้องการปลูกข้าวอายุเบาคุณภาพดีเพื่อการบริโภค และ 5.ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวแสง มีปริมาณอมิโลสต่ำกว่า 16.45% เหมาะสำหรับแปรรูปเป็นข้าวพองอบกรอบ มีความอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ควรปลูกพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

จงเป็นเดือน!! ปลูกข้าว กข.79” “สุเทพ” ส่งตรงเฮียใช้

เมืองคอนกระหึ่ม “สุเทพ” สมหวัง ได้ปลูกข้าว กข79 ส่งตรงจากเฮียใช้ 600 กระสอบ วางแผนปลูก 1 พันไร่ เผยดีเล็งทำพันธุ์ขยายต่อปลูกขายข้าวป้อนในและต่างประเทศ เมินร่วมวงกรมการข้าวอีด ยันไม่รู้เริ่มเมื่อไร ด้านสมาคมเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ เผยมีพันธุ์ 250 ต้นกระจายแจกบริษัทสมาชิกขยายพันธุ์ต่อ คาดเดือน ส.ค.กดปุ่มขยายข้าวนาทั่วประเทศ

กรมการข้าวได้เปิดตัวพันธุ์ข้าว กข79 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน หวังว่าจะให้ทดแทนข้าวหอมพวง หรือ ข้าวจัสมิน 85 ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ชาวนาทั่วประเทศอยากปลูกข้าวตัวนี้เพราะหวังว่าจะได้ราคาดี เนื่องจากมีลักษณะข้าวที่ตลาดในและตลาดประเทศต้องการ!!

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชานาและเกษตรกรไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า เมื่อพันธุ์ข้าวที่ออกมาซึ่งตอบโจทย์ตลาดในและต่างประเทศกรมจะต้องรีบผลักดันออกมาให้ชาวนาได้ปลูก เมื่อปลูกแล้วคาดว่าจะได้ราคาดีตามมาจะมารอไม่ได้ จึงได้ขอสั่งซื้อจากนายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา อดีตนายกษมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 600 กระสอบ คาดว่าจะใช้พื้นที่ราว 1,000 ไร่ จะใช้วิธีหว่าน 20 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกแล้วจะทดลองสีแปรแล้วขาย แล้วบางส่วนก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ขยายต่อไป ราคาที่ซื้อ 20.50 บาทต่อกิโลกรัม

“กข79 เป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน โดยวิธีปักดำมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82% ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ มีศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เสถียรภาพผลผลิตดี และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว”

ด้านนายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา (เฮียใช้) อดีตนายกษมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยประมาณเดือน ส.ค. ก็น่าที่จะพอขายได้บางส่วน ดังนั้น ในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังกลัวจะมีพ่อค้ามาขายพันธุ์ 79 ปลอมมาหลอกขายอย่าได้ไปเชื่อหลงซื้อเด็ดขาด ยอมรับว่าพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะโดดเด่นมาก ในเรื่องการให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวนาปรังทุกชนิดพันธุ์ที่ได้พัฒนามา ทรงต้น แตกกอดี แล้วต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ใน 1 รวงติดเมล็ดดีไม่มีลีบ ทำให้เวลาเกี่ยวข้าวมาแล้วข้าวสะอาด ข้าวสาร ข้าวเปลือกเป็นเมล็ดยาว

เมล็ดของข้าวสารใส ไม่ขุ่น ไม่เป็นท้องไข่ การหุงต้มเป็นข้าวอ่อนนุ่มและไม่จำเป็นต้องหว่านหนา หรือ ปักดำในระยะถี่ เพราะข้าวชนิดนี้แตกกอเยอะก็ลดใช้เมล็ดพันธุ์ได้ ที่สำคัญโรคแมลงน้อย คาดข้าวพันธุ์นี้เป็นที่นิยมของชาวนาอย่างแน่นอน สามารถตอบโจทย์ได้ทุกข้อตามที่ชาวนาต้องการ รวมทั้งต้องการข้าวพื้นนุ่มปัจจุบันไทยขาดแคลนมีความต้องการในตลาดสูง”

สอดคล้องกับแหล่งข่าวสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยว่า ในส่วนของสมาคมมีทั้งหมด 250 ต้น ได้แจกสมาชิกไปปลูกเป็นพันธุ์ขยายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาเชื่อว่าจากพันธุ์ขยายชุดนี้ จะทำให้ประมาณเดือนสิงหาคมสามารถขายให้กับชาวนาทั่วประเทศได้

ด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เผยแผนการผลิตที่มากพอตลาดจะมารองรับได้นั้น ต้องขอเวลา 1 ปี คาดว่าในปี 2563 จะขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ได้มากพอสมควร จากปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ขยายที่อยู่ในประมาณ 4 ต้น

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

‘หยง’พลิกเกมธุรกิจ พลิกอนาคต

หยงในวงการค้าข้าวบทบาทหน้าที่เป็นนายหน้า หรือโบรกเกอร์ ที่จะป็นตัวแทนของโรงสีในการขายข้าวสารให้แก่ผู้ส่งออกหรือพ่อค้าขายส่งภายในประเทศ โดยพ่อค้ามักใช้เป็นคนรวบรวมข้าวสารชนิดต่างๆ ตามความ

ต้องการ ของตนเอง ซึ่งรายได้ของมากจากการซื้อขายข้าวในอัตรา 1% ของมูลค่าข้าว เมื่อการซื้อขายแล้วจะต้องดูแลให้มีการขนส่งข้าวจากโรงสีไปยังโกดังของพ่อค้าขายส่งในประเทศ หรือโกดังของพ่อค้าส่งออกให้ได้ครบถ้วนตามจำนวนน้ำหนักที่ตกลงกันและเป็นข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่มีการปลอมปน แต่ทำไม? ปัจจุบัน ฉันทันท์ อริยขจรนนท์ นายกสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) มีสถานะที่โดนขับออกจากห้องโถงค้าข้าวฐานเศรษฐกิจสัมภพพิเศษถึงอนาคตหยงจะเป็นอย่างไร จุดจบจะเหมือนท่าข้าวกำนันทรงหรือไม่

นางสาวฉันทันท์ กล่าวว่า ทุกคนในวงจรข้าวคิดว่าหยง คิดเป็นต้นทุนจริงๆ แต่ขอให้พิจารณาให้ดีแค่ 1% ของมูลค่าข้าวมันก็น้อยมาก แต่ความรับผิดชอบมหาศาลเลย ยอมรับว่าค่อนข้างงัวในแต่ละห้องโถงคิดอย่างไรกับเราโดยเฉพาะโรงสีทำไมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ทั้งที่จ่ายเงินสดซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วจะดูแลสินค้าทั้งหมด บางทีเมื่อเกิดปัญหาข้าวไม่ตรงคุณภาพหยง ก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งคนซื้อกับคนขายชนกันเอง พูดคำว่าไม่ คำเดียวต้องกลับบ้านเลยจะติดต่อหรือไม่ แต่พวกเรามีความสามารถมากกว่านั้นที่จะสามารถทำให้ลงข้าวเข้าโกดังของพ่อค้าได้ลดอัตราการสูญเสียให้น้อยลง ถึงแม้จะมีการตัดราคากันบ้าง แต่เมื่อเทียบกับการสูญเสียแล้วน้อยมากถ้าโรงสีนำไปขายตรงเอง

“ความจริงๆ ความเสี่ยงหากเกิดอะไรขึ้นคุ้มไหม ตอบได้ทันทีว่าไม่ได้คุ้มอะไรเลย แต่ว่าทำมาเป็นประเพณีแล้ว กลายเป็นว่าสถานะตอนนี้ที่ยังยึดอาชีพนี้อยู่เป็นหน่วยกล้าตาย มีความเสี่ยง รองรับให้กับโรงสี อยากรจะถามกลับว่าคิดอย่างไรหรือถึงอยากให้เราออกจากวงจรขายตรงเอง เจอปัญหาใหม่ ก็เจอเหมือนกับหยง แต่ถ้าผ่านหยงอย่างน้อยก็มีคนมาช่วยรับความเสี่ยง ไม่ต้องแบกความเสี่ยงเต็ม 100% ดีกว่าหรือไม่ จริงๆหยง เกิดมาเพื่อเป็นนายประกันให้แล้วยังมากัดกันอีก ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้”

นางสาวฉันทันท์ กล่าวว่า หากอนาคตโดยเฉพาะหยงที่ไม่ใช้บริษัทในเครือแล้ว จะค่อยปิดกิจการลง เชื่อจะมีอาชีพใหม่โผล่ขึ้นมาแทนที่จะมีพนักงานขายอิสระเก็บเงินได้น้อยลงไปอีก แต่ว่าความรับผิดชอบเป็นศูนย์ เกิดอะไรขึ้นความรับผิดชอบไม่มี แต่ไปตามให้ สุดท้ายก็ไม่ได้ แต่ถ้าคิดจะประหยัดคุ้มหรือไม่กับมูลค่าข้าวขายครั้งหนึ่งเป็น 20 ล้านบาทต่อครั้ง แต่คุณเลือกที่จะจ่ายไม่กี่บาท โดยเลือกที่จะไปรับความเสี่ยงตรงนั้นเองทั้งหมด

หยงเกิดขึ้นมายอมรับความเสี่ยงอยู่แล้ว ทำไมจึงคิดว่าเราเป็นตัวตั้ง หรือเป็นตัวแบ่งผลประโยชน์ แต่หากเป็นโบรกเกอร์อื่น เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ทำไมไม่คิดเป็นต้นทุน? ที่ผ่านมาจากสมาคมก็ได้มีการนัดประชุมบ่อยครั้งเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนข่าวสารจะทำให้ทราบทันปัญหา รู้สัญญาณเร็วขึ้นหากคู่ค้าขายแล้ว การจ่ายเงินเก็บมีความล่าช้าลงเรื่อยๆ ก็จะมีการเตือนกระซิบเป็นวงในจะได้ข่าวเร็วกว่านี้จะช่วยลดความเสียหายลงได้ เพราะถ้ารู้ช้าปิดบริษัททั้งเงินก็ตามคืนยาก มาแลกเปลี่ยนว่าคู่ค้าเป็นอย่างไร

ยกตัวอย่าง ผู้ส่งออกเครดิตดี โรงสีเองก็ต้องการไปขายโดยตรง แต่อย่างพวกเราเป็นหน่วยกล้าตายจะค้าขายในระดับรองๆ ก็มีความเสี่ยงสูงบางที่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ยิ่งปัจจุบันนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย บอกว่าปัจจุบันไม่มีวงเงินแอลซีแล้ว ดังนั้นหากเจอปัญหาตุ้มเดียว เจ้าเล็กๆ ก็หายเหมือนกัน นี่แหละคือปัญหา อยากรู้ก็ยังมีบางโรงสีที่ต้องการลดความเสี่ยงมาใช้บริการซื้อขายผ่านหยงอยู่ เพราะคิดว่าดีกว่า อย่างน้อยได้เงิน 80-90% อยู่ในมือแล้วสบายใจมากกว่าที่จะไปวัดดวงกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ ดังนั้นหยงจะเป็นกันชนในระดับหนึ่งจึงอยากให้พิจารณาตรงนี้กันหน่อยว่าขอให้หยงได้มีที่ยืนอยู่ต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

กรมเจรจา ภูมิภาคอังกฤษ แก่ตารางข้อผูกพัน WTO ให้โควตาภาษีสินค้าไทย 31 รายการ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างเจรจากับสหภาพยุโรป (อียู) และสหราชอาณาจักร (ยูเค) เรื่องการแก้ไขตารางข้อผูกพันโควตาภาษีในกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับโควตาสินค้าจำนวน 31 รายการ เช่น มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวหัก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ปลากระป๋อง เป็นต้น ที่ไทยเคยได้รับโควตาจากอียู และจะต้องมีการจัดสรรแบ่งโควตาใหม่ภายหลังการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากอียู หรือเบร็กซิต (Brexit)

“เป้าหมายในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยให้ได้รับปริมาณโควตารวมในอียูและยูเครมกันไม่น้อยกว่าเดิม และสะท้อนปริมาณการค้าจริงระหว่างไทยกับอียู 27 ประเทศ และยูเคให้มากที่สุด”

นางอรมนกล่าวว่า ล่าสุดผู้นำอียู 27 ประเทศ มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเบร็กซิตให้ยูเคออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ต.ค.2562 เพื่อให้ยูเคมีเวลาในการเจรจาจัดทำความตกลงรูปแบบและเงื่อนไขความสัมพันธ์กับอียูใหม่ หรือที่เรียกว่าความตกลงการถอนตัว (Withdrawal Agreement) แต่ยังคงคาดเดายากว่าจะลงเอยอย่างไร โดยมีความเป็นไปได้หลายรูปแบบ เช่น ยูเคออกจากความเป็นสมาชิกอียูแบบไม่มีข้อตกลง ยูเคเปลี่ยนใจขอยกเลิกการออกจากความเป็นสมาชิกอียู (revoke Article 50) ยูเคมีการจัดการลงประชามติครั้งใหม่ หรือจัดการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมฯ จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีเมย์กับนายคอร์บิน ผู้นำพรรคแรงงาน (ฝ่ายค้าน) ที่คัดค้านการให้สัตยาบันต่อความตกลงการถอนตัว ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะสามารถหาข้อประนีประนอมได้หรือไม่ และเมื่อใด และข้อประนีประนอมดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไขความตกลงการถอนตัวที่ตกลงกันแล้วหรือไม่ และอียูจะสามารถยอมรับข้อเสนอแก้ไขความตกลงได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน อียูมีกำหนดเลือกตั้งรัฐสภายุโรประหว่างวันที่ 23-26 พ.ค.2562 ซึ่งหากนายกรัฐมนตรีเมย์ยังไม่สามารถโน้มน้าว สส. และรัฐสภาของยูเคให้เห็นชอบความตกลงการถอนตัวได้ภายในวันที่ 22 พ.ค.2562 ยูเคอาจต้องเข้าร่วมการเลือกตั้งของอียู และยังคงอยู่ในอียูแบบไม่มีความชัดเจนว่าจะอยู่ไปอีกนานเท่าใด

นางอรมนกล่าวว่า ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เบร็กซิตได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและค่าเงินปอนด์ของยูเค รวมถึงชะลอการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และหากเกิดกรณีเบร็กซิตแบบไม่มีข้อตกลง (no deal) คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจของยูเคและอียู เนื่องจากอียูเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ของยูเค มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 580 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 50 ของการค้าทั้งหมดของยูเค และยูเคจะเสียสิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ที่เคยมีกับอียูหากมีกำแพงภาษีระหว่างกัน

อย่างไรก็ตาม การออกจากการเป็นสมาชิกอียูแบบไม่มีข้อตกลงน่าจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากท่าทีของยูเคตามมติของรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2562 และอียูเองคงไม่ยากให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

สำหรับการคาดการณ์ผลกระทบของเบร็กซิตต่อไทย ผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากค่าเงินปอนด์ของยูเคที่ผันผวน อาจทำให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยมีราคาสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ และความต้องการซื้อสินค้าไทยที่ลดลง ส่วนในระยะยาว คาดว่าไทยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบ แม้ยูเคจะเป็นคู่ค้ารายสำคัญอันดับที่ 20 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่สัดส่วนการค้ามีไม่มากนัก ร้อยละ 1.40 ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยในทางตรงข้าม ไทยน่าจะได้รับผลเชิงบวก จากการที่กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนของยูเคภายหลังเบร็กซิตจะมีความยืดหยุ่นและผ่อนคลายกว่าของอียูเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ดังที่ยูเคประกาศจะยกเลิกการ

เก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดภายหลังเบร็กซิตต่อสินค้าของไทย 4 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ตาข่ายใยแก้ว รถลากพาเลท และข้อต่อท่อเหล็กอบเหนียวสลักเกลียว และจะให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางการค้าใหม่ ตามนโยบาย Global Britain ทำให้ไทยน่าจะมีโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับยูเคเพิ่มขึ้น
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 แล้ว ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในประเทศเริ่มลดลงหลังจากที่สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูหนาวถึงใบไม้ผลิ (Winter-Spring crop) แล้ว โดยในช่วงนี้ผู้ค้าข้าวต่างคาดหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศมาในเร็ว ๆ นี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศเวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 45.085 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 44.338 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากในช่วงฤดูเพาะปลูกฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิและในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงมีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 22.4 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้นจากจำนวน 22 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่สต็อกข้าวปลายปีคาดว่าจะมีประมาณ 723,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 945,000 ตัน ในปีก่อนหน้า

ทางด้านการส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2019/20 จะส่งออกได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 6 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากคาดว่าเวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

ทางการกัมพูชาเตรียมจะนำเรื่องที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาขึ้นร้องต่อศาลยุโรป หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดอัตราภาษีกับข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชาและเมียนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งสหภาพยุโรปได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปริมาณข้าวที่นำเข้าข้าวช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในประเทศอิตาลี โดยส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตในสหภาพยุโรปลดลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จาก 61% เหลือ 29%

ทางด้านสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า มาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายสหภาพยุโรป ซึ่งการกลับมากำหนดอัตราภาษีนำเข้าในครั้งนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจกัมพูชาและอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมดของประเทศ

ทั้งนี้ ตามประกาศของสหภาพยุโรป กำหนดให้การนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 175 ยูโรต่อตันในปีแรก และปรับลดลงเหลือ 150 ยูโรในปีที่ 2 และ 125 ยูโรในปีที่ 3

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศกัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.325 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 9.234 ล้านตัน ในปี 2018/19

ขณะที่การส่งออกข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.3 ล้านตันในปี 2018/19 ซึ่งตัวเลขส่งออกดังกล่าวรวมการส่งออกข้าวผ่านทางแนวชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย และเวียดนามด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกอย่างเป็นทางการผ่านทางท่าเรือในปี 2018/19 ที่ผ่านมา มีจำนวน 626,225 ตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีที่แล้วการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักมีจำนวน ลดลงจากปีก่อน ขณะที่กัมพูชายังไม่สามารถหาตลาดส่งออกใหม่ได้ โดยการส่งออกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นข้าวในกลุ่ม ข้าวหอมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วยข้าวขาวและข้าวเหนียว ในสัดส่วนไม่มากนัก
ที่มา Oryza.com

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) คาดว่าในปีงบประมาณ 2019/20 นี้ (1 เมษายน 2019-31 มีนาคม 2020) เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.5 ล้านตัน โดยที่คาดว่าประเทศจีนจะยังคง เป็นตลาดหลักซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 46% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเมียนมา ขณะที่การส่งออกไปยังสหภาพ ยุโรปมีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าข้าวของสหภาพยุโรปที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศเมียนมาจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 13.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 13.1 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ราคาข้าวสูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น การเปลี่ยนจากพื้นที่ เพาะปลูกพืชตระกูลถั่วไปปลูกข้าวมากขึ้น รวมทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง และการใช้เครื่องจักรกล การเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อพื้นที่เพาะปลูกทั้งในฤดูนาปีและนาปรังเพิ่มขึ้นจาก 592 กิโลกรัมต่อไร่ ไปเป็น 752 กิโลกรัมต่อไร่

ทางการการบริโภคข้าวนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 10.25 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับปี 2018/19 โดยที่ความต้องการข้าวหักเพื่อนำไปใช้ในภาคปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้าวโพดมี ราคาสูงขึ้น

สำหรับการส่งออกข้าวในปี 2019/20 นั้น คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับปี 2018/19 เนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน (อย่างเป็นทางการ) เพิ่มขึ้นหลังจากที่ทางการเมียน มาได้ร้องขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากจีนเป็นปีละ 400,000 ตัน ซึ่งคาดว่าทั้งสองประเทศจะมีการลง นามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งการคาดหมาย ว่าจะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นนี้ จะช่วยชดเชยผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าข้าวของสหภาพ ยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง

ที่มา Oryza.com และ USDA

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนประมาณ 2.141 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 67 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 16.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.55 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 19.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.795 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.279 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 384.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.097 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 13.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 9.3 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นประมาณ 203.97% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.811 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.646 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 37.88% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 25.4 วัน) แต่ลดลงประมาณ 32.69% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.032 ล้านตัน ลดลง 5.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.087 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 48.22% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 32.3 วัน) และลดลง 17.25% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมีนาคม 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18.80 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 363.21 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.37% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 40.49 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 782.26 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.29% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 0.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.07 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 851.43 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.34% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.73 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 709.62 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 1.21% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.91 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 771.06 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 0.27% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้เผยแพร่รายงานการแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการของมาตรฐานข้าวแห่งชาติใหม่ฉบับใหม่ของประเทศจีน (GB / T 1354-2018) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 หน่วยงานกำกับดูแลการตลาดของจีน (China's State Administration for Market Regulation; SAMR) ได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวฉบับใหม่ของจีนเลขที่ GB / T 1354-2018 เพื่อใช้แทนฉบับที่ GB / T 1354-2009 ซึ่งมาตรฐานข้าวแห่งชาติฉบับใหม่นี้จะนำไปใช้สำหรับข้าวที่ผลิตในประเทศและข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีข้อกำหนดและรายละเอียดที่ไม่กว้างมากนักสำหรับข้าวแต่ละประเภท โดยที่คำศัพท์ทางเทคนิคบางอย่างในมาตรฐานนี้จะอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น Codex เป็นต้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาลที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีการผลิต 2014 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้จำนวน 1,660 ตัน เท่านั้น จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 377,273 ตัน (คิดเป็น 0.44% ของจำนวนที่นำมาประมูล) โดยราคาประมูลเฉลี่ยที่ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 297.91 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ประเทศจีนมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 โดยได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้แล้วประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 75,900 ตัน ลดลงประมาณ 4.89% เมื่อเทียบกับปริมาณ 79,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 39,100 ตัน ลดลง 17.16 เมื่อเทียบกับ 47,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,000 ตัน ข้าวหอม 35,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 1,800 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 51.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 13.01% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 59.2%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 21,200 ตัน เพิ่มขึ้น 24.7% เมื่อเทียบกับ 17,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 18,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 2,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.0%) จีนประมาณ 6,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.0%) กัมพูชาประมาณ 3,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.6% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 14.63% และสัดส่วนลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 2,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.9%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 2,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.9%) และประเทศอื่นๆ 1,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) มีปริมาณ 3,365 ตัน ลดลง 15.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,964 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 2,991 ตัน สหรัฐฯจำนวน 249 ตัน แคนาดา 39 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมีนาคม 2562 รวม 12,700 ตัน และมีสต็อก

สำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,700 ตัน ทั้งนี้ในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.67 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.88% เมื่อเทียบกับ 8.51 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.86 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 6.18% เมื่อเทียบกับ 5.18 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.17 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.54% เมื่อเทียบกับ 12.72 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.98 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.33% เมื่อเทียบกับ 9.01 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาที่ลดลงด้วยเนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศยังคงมีจำนวนมาก โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 377-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจาก 387-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้จากการที่ประเทศจีนยังคงมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบางส่วนถูกส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้นในราคาที่ต่ำกว่าข้าวอินเดียนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกข้าวของอินเดียด้วย ซึ่งเห็นได้จากการที่ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2018/19 การส่งออกข้าวขาวลดลงไปประมาณ 9.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรก (เมษายน 2018-กุมภาพันธ์ 2019) ปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าว

ประมาณ 10.566 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.671 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 3.855 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.628 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 6.711 ล้านตัน ลดลงประมาณ 16.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.043 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 6.778 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.27% เมื่อเทียบกับ 7.007 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4.107 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 11.12% เมื่อเทียบกับ 3.696 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.671 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 19.33% เมื่อเทียบกับ 3.311 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วง 11 เดือนแรกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3.39% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,065 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.51% เมื่อเทียบกับ 1,019 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีจำนวนประมาณ 39.82 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 15.555 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 0.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.09 ล้านตันในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีจำนวนประมาณ 56.381 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 43.384 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 60.314 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 16.992 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 13.345 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.109 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 46.52 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 41.29 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 3.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 48.32 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 29% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤศจิกายน 2019-ตุลาคม 2020) ประเทศปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 7.4 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวต่อพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมาผลผลิตข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงทั้งข้าวบาสมาดิและข้าวเมล็ดยาว

ส่วนการบริโภคข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 3.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.5 ล้านตัน ในปี 2018/19 จากการที่ประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทางด้านการส่งออกข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 4 ล้านตัน เท่ากับปี 2018/19 โดยในช่วง 3 เดือนแรก (พฤศจิกายน 2018-มกราคม 2019) ของปี 2018/19 ปากีสถานส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.349 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 1.402 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (2017/18) โดยคาดว่าจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดค่าเงินรูปีลงจะช่วยกระตุ้นการส่งออกข้าวได้มากขึ้น

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 476,131 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 459,181 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และเพิ่มขึ้น 14.02% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 417,572 ตัน โดยในเดือนมีนาคม 2562 ส่งออกข้าวบาสมาดิ 66,545 ตัน ลดลง 2.19% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และลดลง 11.48% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 409,586 ตัน เพิ่มขึ้น 17.18% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเพิ่มขึ้น 6.66% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือนแรก (กรกฎาคม 2561-มีนาคม 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,969,636 ตัน ลดลงประมาณ 4.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,124,975 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 427,621 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 373,662 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,542,015 ตัน ลดลงประมาณ 7.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,751,313 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1,487.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 0.48% เมื่อเทียบกับ 1,494,667 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 412.215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.81% เมื่อเทียบกับ 389.589 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,075.295 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับ 1,105.078 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 885,370 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 798,839 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 101,709 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 86,773 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 783,661 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 712,066 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,394 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าว ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 168,384 ตัน ฝรั่งเศส 130,232 ตัน เนเธอร์แลนด์ 107,659 ตัน อิตาลี 78,563 ตัน สเปน 76,505 ตัน โปรตุเกส 60,919 ตัน โปแลนด์ 54,701 ตัน เยอรมนี 54,704 ตัน เบลเยียม 35,679 ตัน สาธารณรัฐเชค 28,336 ตัน บัลแกเรีย 20,950 ตัน สวีเดน 17,607 ตัน ลิทัวเนีย 8,418 ตัน ฮังการี 7,915 ตัน เดนมาร์ก 7,709 ตัน โรมาเนีย 6,427 ตัน กรีซ 5,698 ตัน ออสเตรีย 3,746 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 มีการส่งออก 160,118 ตัน ลดลง 25.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 215,439 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 135,658 ตัน ลดลงประมาณ 29.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 192,274 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 24,460 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,165 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,778 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-16 เมษายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 80,471 ตัน โปรตุเกส 26,534 ตัน สเปน 20,289 ตัน กรีซ 17,094 ตัน บัลแกเรีย 4,795 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,521 ตัน โปแลนด์ 1,834 ตัน โรมาเนีย 1,012 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว

ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ประกาศคำตัดสินกรณีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการค้าสินค้าเกษตรของจีน โดยได้ตัดสินให้สหรัฐชนะคดีที่ยื่นฟ้องต่อ WTO ที่ว่าจีนกำหนดโควตาอัตราภาษีนำเข้าข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพด ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสกัดกั้นการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐไปยังจีน

คดีดังกล่าวมีการฟ้องร้องกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ช่วงปลายปี 2559 และนับเป็นชัยชนะครั้งที่ 2 ของสหรัฐในรอบหลายเดือน โดยเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และหลังจากสหรัฐชนะคดีจากการตัดสินของ WTO เกี่ยวกับการสนับสนุนราคาธัญพืชของจีนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการคดีความขัดแย้งของ WTO ได้ตัดสินในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐว่า ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ในปี 2544 นั้น การกำหนดโควตาอัตราภาษีนำเข้า (TRQs) ของรัฐบาลจีนนั้นเป็นการละเมิดการปฏิบัติด้านการค้าทั้งหมดบนพื้นฐานของความโปร่งใส คาดการณ์ได้ และเป็นธรรม

ทั้งนี้ ระบบ TRQs เป็นการเก็บภาษีนำเข้าสองระดับ โดยการนำเข้าสินค้าในปริมาณที่จำกัดจะถูกเก็บภาษีในโควตา (in-quota tariff) ที่ระดับต่ำกว่า และการนำเข้าสินค้านอกโควตา (out-of-quota tariff) จะเสียภาษีนำเข้าในระดับที่สูงกว่า ซึ่งคณะกรรมการของ WTO ระบุว่าการจัดการเกี่ยวกับสัดส่วน TRQs ของรัฐวิสาหกิจการค้า และที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO

ในกรณีที่จีนถูกตัดสินว่าละเมิดกฎเกณฑ์ของ WTO จีนก็จะต้องแก้ไขโครงการกำหนดโควตาใหม่ มิฉะนั้นก็จะต้องเผชิญกับการตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐ

การที่สหรัฐชนะคดีนี้ ก็จะทำให้เกษตรกรสหรัฐสามารถเพิ่มการเข้าถึงตลาดจีน ในขณะที่เหล่าเกษตรกรกำลังเผชิญความยากลำบากในการแข่งขัน ท่ามกลางผลกระทบจากสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้เผยแพร่คู่มือเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐในการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน หลังจากที่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2018 สำนักงานศุลกากรของจีน (the General Administration of Customs of China; GACC) ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการของสหรัฐจำนวน 7 ราย สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ และต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 ได้อนุมัติเพิ่มอีก 25 รายที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ ได้จัดทำคู่มือเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสหรัฐทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าข้าวของจีน ซึ่งประกอบด้วยคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบและกักกันข้าวสำหรับข้าวที่นำเข้าจากสหรัฐ (Announcement on Inspection and Quarantine Requirements for Imported American Rice) และตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยพืช (USDA phytosanitary certificate) ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ, หน่วยงานตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ของสหรัฐ (Animal Plant Health Inspection Service; APHIS) และสำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) และสำนักความปลอดภัยของอาหารนำเข้าและส่งออกของจีน (The Bureau of Import and Export Food Safety) แล้ว

ซึ่งผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐฯจะต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบดังกล่าวและทำความเข้าใจกฎระเบียบดังกล่าวอย่างชัดเจนก่อนส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 501.39 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 495.49 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 148.49 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.87 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 116.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 112.91 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย 37.10 ล้านตัน บังกลาเทศ 35 ล้านตัน เวียดนาม 29.07 ล้านตัน สหรัฐฯ 7.12 ล้านตัน กัมพูชา 5.50 ล้านตัน ไนจีเรีย 4.79 ล้านตัน เนปาล 3.53 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 20.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.37 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลง เช่น ปากีสถาน 7.4 ล้านตัน เมียนมาร์ 13.05 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 12.0 ล้านตัน ญี่ปุ่น 7.65 ล้านตัน บราซิล 7.48 ล้านตัน เกาหลีใต้ 3.87 ล้านตัน เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 492.39 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 483.01 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.79 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 101.1 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.1 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 35.5 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.75 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.25 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 171.37 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 5.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 162.37 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 116.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 25.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.61 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.04 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.95 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 1.52 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.70 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.65 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 14.05% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.20 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณ 47.27 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.84% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 47.67 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน เท่ากับในปี 2561 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.5 ล้านตัน ของปี 2561 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับ 2.0 ล้านตันในปี 2561 ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับ 1.5 ล้านตันในปี 2561 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2561 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.64% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตันในปี 2561 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับ 1.25 ล้านตันในปี 2561 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.07 ล้านตันในปี 2561 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ 0.8 ล้านตันใน

ปี 2561 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.09% เมื่อเทียบกับ 0.83 ล้านตันในปี 2561 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.35% เมื่อเทียบกับ 0.90 ล้านตันในปี 2561 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.03% เมื่อเทียบกับ 0.78 ล้านตันในปี 2561 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน ลดลง 9.55% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ส่งออกได้ประมาณ 11.06 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 12.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.77% เมื่อเทียบกับ 11.79 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.22% จากจำนวน 6.59 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.27% เมื่อเทียบกับ 3.95 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.39% จากปี 2561 ที่ส่งออก 2.76 ล้านตัน เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.82% เมื่อเทียบกับ 2.75 ล้านตันในปี 2561 จีนคาดว่าจะส่งออก 2.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.48% จากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 2.06 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน ลดลง 7.69% เมื่อเทียบกับ 1.3 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.75 ล้านตัน ลดลง 39.76% จากปี 2561 ที่ส่งออก 1.25 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.13% เมื่อเทียบกับ 0.799 ล้านตัน ในปี 2561 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.65 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.17% เมื่อเทียบกับ 0.48 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.58% เมื่อเทียบกับ 0.29 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, April 2019)

ปารากวัย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม 2019-ธันวาคม 2019) ประเทศปารากวัยจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 670,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 703,000 ตัน ในปี 2018/19 จากการที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวมีจำนวนลดลงเพราะต้นทุนการเพาะปลูกข้าวสูงขึ้นขณะที่ราคาข้าวเปลือกลดลง และความต้องการข้าวในตลาดลดลง

ทางด้านการส่งออกข้าว คาดว่าในปี 2019/20 จะมีประมาณ 580,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 650,000 ตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนลดลงและสต็อกข้าวที่คงเหลือจากปีก่อนหน้ามีจำนวนลดลงด้วย นอกจากนี้การที่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวจากปารากวัยในสัดส่วนประมาณ 60-80% ของจำนวนส่งออกข้าวทั้งหมด ได้มีการลดค่าเงินเรียลซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของการส่งออกข้าวของปารากวัยเป็นอย่างมาก

สำหรับการบริโภคภายในประเทศนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 104,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 102,000 ตัน ในปีก่อนหน้า โดยข้าวประมาณ 90,000-100,000 ตัน จะใช้สำหรับการบริโภค และที่เหลือจะใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูถัดไป

ที่มา Oryza.com และ USDA

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงาน ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 384,593 ตัน ลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 518,438 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 98,658 ตัน ประเทศ Sierra Leone จำนวน 47,794 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน ประเทศ Senegal จำนวน 32,165 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 35,173 ตัน ประเทศ Gambia จำนวน 28,365 ตัน ประเทศ UAE จำนวน 24,361 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางด้านการนำเข้าข้าว ในช่วง 3 เดือนแรกของปี (มกราคม-มีนาคม 2019) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 196,523 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 186,962 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 132,084 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 30,228 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 29,738 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 1,813 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 722 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 174 ตัน ประเทศไทย 125 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,639 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

ทางด้าน บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.65 ล้านตัน ลดลง 11.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 12 ล้านตัน ในปี 2017/18 และลดลงจากการประมาณการณ์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ 10.64 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 10.656 ล้านไร่ ลดลง 13.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.325 ล้านไร่ในปี 2017/18 และลดลงจากการประมาณการณ์เมื่อเดือนมีนาคมที่ 12.325 ล้านไร่

ที่มา *Oryza.com*